

Số: 44/KH-SKHCN

Lai Châu, ngày 19 tháng 01 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2017.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại Sở năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL; bám sát Kế hoạch công tác chỉ đạo của tỉnh gắn với nhiệm vụ chính trị, với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm của ngành.

Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản của Đảng, nhà nước về PBGDPL; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chương trình công tác năm 2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh; gắn với việc thực hiện các Kế hoạch văn bản của UBND tỉnh triển khai thực hiện một số văn bản pháp luật quan trọng có liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; đảm bảo hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng.

Đổi mới hình thức PBGDPL, lựa chọn nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của ngành; áp dụng hình thức PBGDPL mới, có hiệu quả trong thực tiễn nhằm tạo sự chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Phân công thực hiện: Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch về PBGDPL đã được ban hành, như:

Kế hoạch phối hợp số 01-KHPPH/BCĐCCTP-HĐPHPBGDPL ngày 14/3/2015 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL về thực hiện chương trình phối hợp số 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW, ngày 14/7/2015 về phối hợp, thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ

